



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดขั้นตอน
วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่
การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑๓ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น
อธิการบดี จากข้อมูลประวัติ ผลงาน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการ
กลั่นกรองฯ จำนวน ๔ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
๒. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกุทธิ์ ศรีเกี่ยวผืน
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองฯ จัดทำแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอให้
เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หรือส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน (นับถึงวันที่ไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน
ประทับตรารับ โดยให้ผู้สมัครส่งสำเนาหลักฐานแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยแนบมาก่อนล่วงหน้าทาง e-mail :
councilmju@hotmail.com) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้